
 
 

Stjórnarfundur Körfuknattleiksdeildar Vestra 18. janúar 2018 

Haldinn á skrifstofu VesturVerks Suðurgötu 12. Fundur settur kl. 17:02. Mætt: Ingólfur Þorleifsson, 

formaður, Birna Lárusdóttir, formaður BUR, Sveinn Rúnar Júlíusson, gjaldkeri, Magnús Þór Heimisson, 

Ingi Björn Guðnason sem jafnframt ritaði fundargerð.  

1. Leikmannamál 

Farið yfir stöðuna. Rætt um mögulega framlengingu samninga. Samþykkt að hefja vinnu við 

að skoða þau mál m.t.t. næsta tímabils. 

2. Húsnæðismál 

Rætt um húsnæðismál í sumar og möguleika sem við höfum hvað það varðar. Líkur á að 

tryggja þurfi húsnæði fyrir tvo leikmenn og sambýliskonur þeirra.   

3. Leikir um helgina 

Tveir heimaleikir fara fram á helginni gegn ÍA. Leikirnir fara fram á nýju gólfi. Óvíst hvort unnt 

sé að draga út áhorfendabekki.   

4. Fjármál 

Sveinn fór yfir stöðuna. Farið yfir útistandandi reikninga og útgjöld sem eru framundan. 

Ákveðið að halda vinnufund um fjáraflanir miðvikudaginn 24. janúar næstkomandi með 

„lávarðadeildinni“, þ.e. hópi fyrrum stjórnarmanna og annarra sem hefur lýst sig áhugasaman 

um að aðstoða deildina í fjáröflun. 

Fleira gerðist ekki. Fundi slitið kl. 18:30. 


